

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0804.5/ ว 1529



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300

14 สิงหาคม 2550

เรื่อง มติของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0890.4 /ว 1201 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 โดยให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกประเภทและทุกระดับวางตัวเป็นกลางในการออกเสียงประชามติ อย่างเคร่งครัดไม่ปฏิบัติภารกิจใด ๆ ในลักษณะเป็นการชี้ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนออกเสียง เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินการเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ประกอบกับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับผู้ที่หลอกลวง บังคับ ชูเชิญ หรือใช้อิทธิพลคุกคาม เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง และความผิดกรณีก่อให้เกิดความวุ่นวายเพื่อการออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ขณะนี้ใกล้จะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ให้การสนับสนุน กิจกรรมการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก และร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่เนื่องจากปรากฏเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่า มีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ชี้แนะประชาชนให้ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ บิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและเตรียมก่อความวุ่นวาย ในช่วงการลงคะแนนเสียงประชามติ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมติของคณะกรรมการ

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่หากพบเบาะแสการกระทำผิด ให้รีบดำเนินการป้องกัน และหากพบหลักฐานการกระทำผิดให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและมติของคณะกรรมการโดยเคร่งครัดและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อรายงาน กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

/อนึ่ง เพื่อให้...

อนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างทั่วถึง จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆ เช่น หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วารสารสิ่งพิมพ์ การร่วมกิจกรรม วรรณคดีเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ หรือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นที่ เห็นสมควร เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยชัย พิกองบู)

อธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ส่วนกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร/ โทรสาร 0-2241-9034-6